



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị – P.Phú Lợi – Tp.Thủ Dầu Một – Bình Dương
ĐT: 0274 3825 172 Fax: 0274 3827 789
Web: biwase.com.vn Mail: binhduong@biwase.com.vn

BÁO CÁO NHANH TÌNH HÌNH SỨC KHỎE CBCNV CHI NHÁNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ GIA ĐÌNH

Đây là nơi công ty đặc biệt quan tâm, do rác thải luôn tiềm ẩn nguồn lây, nhân viên thu gom phải đến làm việc tại những nơi có nguồn lây lớn như: khu vực cách ly y tế, khu vực điều trị bệnh nhân Covid-19; dù đã tuân thủ quy định vệ sinh phòng dịch nên không bị lây nhiễm qua đường này mà bất ngờ bị từ cộng đồng, từ gia đình, cụ thể đi dự đám tiệc trong thời gian có dịch nên không hay biết những người dự tiệc chung đang mang trong người virus SAR-CoV-2. Trong số nhân viên thu gom, có người là chủ của chủ quán bị dương tính virus SAR-CoV-2 ngụ ở phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên. Do có dự tiệc thôi nôi cháu, khi người chủ vô chi nhánh làm việc thì vô tình lây lan SAR-CoV-2 cho 4 đồng nghiệp khác cùng 1 tổ thu gom, vận chuyển rác của chi nhánh.

Từ đợt dịch năm 2020, Công ty đã thành lập “**Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19**” nhằm bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong toàn hệ thống. Đến thời điểm này đội ngũ người lao động được bảo đảm không bị lây nhiễm từ nghề nghiệp, công việc làm mà nguồn lây từ sinh hoạt gia đình, tiếp xúc xã hội sau giờ làm việc.

Có 5 người là nhân viên Chi nhánh Xử lý chất thải bị nhiễm bệnh Covid – 19, gồm:

- 1) Mai Bá Đức (dương tính ngày 15/06)
- 2) Quách Dũng (dương tính ngày 16/06)
- 3) Đặng Văn Hậu (dương tính ngày 17/06)
- 4) Vương Văn Khoa (dương tính ngày 17/06)
- 5) Nguyễn Chí Ninh (dương tính ngày 18/06)

Các ca F0 trên lây nhiễm cho người thân trong gia đình:

Bệnh nhân số 2 lây cho gia đình 5 F0 gồm: vợ, 2 con, 1 dâu, 1 cháu nội.

Bệnh nhân số 3 lây cho gia đình 3 F0 gồm: ba, mẹ, em trai

Bệnh nhân số 5 lây cho gia đình 1 F0 gồm: vợ

Số ca dương tính trong gia đình nhân viên được kiểm tra phát hiện dương tính từ ngày 16/06 đến ngày 19/06.

Tất cả các trường hợp bị lây nhiễm đã được đưa đi điều trị tập trung tại Bệnh viện và hiện chưa có phát sinh gì thêm.

Từ khi có thông tin chi nhánh có người liên quan đến Covid-19, lãnh đạo công ty cùng lãnh đạo chi nhánh đã chủ động phối hợp với y tế, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 địa phương tập trung truy vết F1,F2. Toàn bộ gần 900 nhân viên làm việc tại chi nhánh đã tự cách ly ở lại tại chỗ tiếp tục làm việc theo chế độ giãn cách.

Tất cả nhân viên ở chi nhánh được lấy mẫu xét nghiệm PCR 2 lần đều cho kết quả âm tính, lần lấy mẫu xét nghiệm gần nhất là ngày 04/07/2021.

Hiện tại mọi hoạt động tại Chi nhánh vẫn diễn ra gần như bình thường, luôn cảnh giác đề cao phòng chống dịch Covid-19 với thông điệp 5K. Số lượng rác thải sinh hoạt thu gom mỗi ngày 2.300 tấn/ngày.

Như vậy nhân viên Xử lý chất thải chỉ có 5 ca dương tính. Liên quan lây nhiễm ở gia đình là 9 ca.

*** Công nhân vệ sinh, môi trường - Đối tượng được ưu tiên tiêm vaccin phòng chống Covid-19**

Tiêm vaccin phòng chống Covid-19, tính đến cuối ngày 29/06/2021, Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương đã tổ chức tiêm ngừa vaccine Covid – 19 cho 682 người, đạt 38%, Theo các cơ quan chức năng khi nào có thuốc sẽ phân bổ thêm.

Tổ chức test RT PCR Covid – 19:

Do tình hình dịch bệnh ở Bình Dương khá phức tạp, để góp phần vào công tác phòng chống dịch chung của tỉnh và để mọi người trong công ty tự tin hơn nên công ty tự chủ động mời các tổ chức được Bộ Y Tế cấp giấy chứng nhận được phép lấy mẫu và test RT PCR Covid – 19 đến văn phòng công ty và các chi nhánh lấy mẫu. Kết quả lấy 1.860 mẫu và đều có kết quả âm tính. Do tình hình dịch bệnh còn phức tạp công ty có kế hoạch và lấy mẫu tiếp sau 1 tuần kể từ lần lấy mẫu đầu.

Tổ Truyền Thông Biwase
Bình dương, ngày 06/07/2021